



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17-19 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ มติชน แนวหน้า สวท. สำนักข่าวไทย ช่อง 7 TNN 24 (17มี.ค.61)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงประเด็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ไม่ได้มาตรฐานว่าเป็นเรื่องในอดีตไม่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของวัคซีนในปัจจุบันไม่มีปัญหา สธ.ดูแลเรื่องวัคซีนป้องกันในคน ซึ่งมีความพร้อมและเพียงพอ ส่วนการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนทั้งในคนและในสัตว์เป็นความร่วมมือกันทั้งกรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ออย. ยืนยันว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์มีประสิทธิภาพ 100 เปอร์เซ็นต์</p> <p>-นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ในปีนี้พบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากถูกสัตว์ที่เลี้ยงไว้กัด ข่วน และไม่ได้ไปฉีดวัคซีน ดังนั้นหากเคยถูกสุนัขแมวกัดหรือข่วน ขอให้ไปปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความจำเป็นการรับวัคซีน</p> <p>-นพ.สุชัช กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้รับมอบหมายจากออย.ให้ตรวจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคนทุกล็อตก่อนนำออก และจากการวิจัยร่วมกันในปี 2555-2558 ระหว่าง 3 หน่วยงานคือ กรมวิทยาศาสตร์ ออย. และกรมปศุสัตว์ มีความเห็นว่าควรมีการสุ่มตรวจวัคซีนสำหรับสัตว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน และหากตรวจพบว่าไม่ได้มาตรฐานก็จะเรียกเก็บไม่ให้นำมาใช้อย่างเด็ดขาด จากการตรวจสอบวัคซีนทั้งคนและสัตว์มีคุณภาพและปลอดภัย เป็นไปตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขอให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และหากถูกกัดข่วน มีบาดแผล ขอให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในคนด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ มติชน แนวหน้า เดอะเนชั่น ThaiPBS , TNN24 (17 มี.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. ชี้แจงว่า สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้งออย.เกี่ยวกับผลวิเคราะห์ DOG-VAC RABIA Reg.No.1F 6/53 (B) รุ่นการผลิตที่ 225THF030A ซึ่งเก็บตัวอย่างจากคลินิกรักษาสัตว์ใน จ. นครสวรรค์ ตามโครงการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ฯ พบความแรงต่ำกว่ามาตรฐาน สำนักฯ จึงไปเก็บตัวอย่างยาดังกล่าวซึ่งนำเข้าจากประเทศสเปน รวมทั้งหมด 3 รุ่นผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ และพบความแรงต่ำกว่ามาตรฐาน จึงเรียกเก็บยาคืนทั้ง 3 รุ่น ตั้งแต่ปลายปี 2559 และให้บริษัทผู้นำเข้าทำลายยาโดยมีเจ้าหน้าที่ ออย. ไปกำกับดูแล รวมทั้งดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้นำเข้า ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ออย. ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมปศุสัตว์ ได้สุ่มตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่พบว่าตกมาตรฐาน</p>
<p>ผวก.ออนไลน์,เว็บไซต์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ มติชน แนวหน้า สำนักข่าวไทย TNN 24 (17มี.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 5 ราย ที่สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา และประจวบคีรีขันธ์ โดยรายล่าสุดถูกแมวกัดเมื่อ 2 เดือนก่อน และไม่ได้มาฉีดวัคซีน ส่วนกรณีเด็กชาวเมียนมา เกิดจากถูกสุนัขกัดในจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา จึงไม่นับเป็นเคสในประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตปีนี้จะมากกว่าปี 2560 ที่พบ 11 ราย หรือไม่ ต้องพิจารณาหลายปัจจัย ได้แก่ 1.คน หากถูกสัตว์กัด เลีย ข่วน และรีบมาพบแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันก็จะลดปัญหาได้ 2.สถานการณ์ในสัตว์ ต้องให้กำลังใจกรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่กำลัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (19 มี.ค.61)</p>	<p>ดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุม หากทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการสถานการณ์น่าจะดีขึ้น</p> <p>-นพ.สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันในเบื้องต้นการเสียชีวิตของผู้ป่วยชายวัย 61 ปี ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน เกิดจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า หลังถูกแมวกัดที่มือขวา และจากนั้นแมวดายลง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดสธ. กล่าวย้ำว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เคยมีปัญหาไม่ได้มาตรฐาน สุ่มเจอจากท้องตลาดเมื่อ 2-3 ปีก่อน และได้เรียกคืนมาทำลายหมดแล้ว การระบาดครั้งนี้จึงไม่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว แต่สาเหตุมาจากหมาและแมวในเมืองไทยกว่า 10 ล้านตัว เจ้าของไม่นำไปฉีดวัคซีน และคนที่ตายด้วยพิษสุนัขบ้า ส่วนใหญ่เกิดจากถูกหมาและแมวที่มีเจ้าของกัด จึงอยากเสนอให้รัฐบาลจัดทำทะเบียนประวัติและดูเรื่องการเก็บภาษีกับผู้เลี้ยงเป็นรายตัว และกรณีนำสุนัขและแมวไปปล่อยควรได้รับโทษ</p>
<p>เพจ Drama-addict (18 มี.ค.61)</p>	<p>-โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวที่ ปลัด สธ.เสนอเก็บภาษีผู้เลี้ยงสัตว์ ว่า นำแนวคิดมาจากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งทำได้เพราะมีการดูแลเรื่องสุนัขแมวจรจัดเข้มงวด มีการขึ้นทะเบียนสัตว์ทุกตัว ภาครัฐสามารถดูแลตรวจสอบได้ แต่ไม่น่าจะใช้ได้กับเมืองไทย ในขณะนี้ เนื่องจากรัฐไม่สามารถควบคุมดูแลสุนัขจรจัดได้ และหากมีการเก็บภาษีจะทำให้มีการนำสุนัขและแมวมาปล่อยมากขึ้น ควรใช้มาตรการทางภาษีช่วยเหลือคนที่เลี้ยง เช่น ลดภาษี หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน</p> <p>สถานการณ์ในต่างจังหวัด</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ (18 มี.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว สสอ. หัวหิน ส่งเจ้าหน้าที่ค้นหาผู้สัมผัสโรคที่บ้านพักชายวัย 61 ปี ที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อยร้อยละ 80 และรัศมีรอบบ้านผู้เสียชีวิตให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมแจ้งทุกช่องทางให้ผู้ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด รับประทานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดูแลรักษาเบื้องต้น</p> <p>นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การควบคุมป้องกันในทางปฏิบัติยังมีปัญหาพอสมควร เนื่องจากในพื้นที่ อ.หัวหิน และ อ.ปราณบุรี ยังไม่ทราบจำนวนสุนัขและแมวที่ชัดเจน ซึ่งกรมปศุสัตว์กับ อปท.ต้องร่วมกันดำเนินการอย่างเร่งด่วน ส่วน สสจ.จะรับผิดชอบการฉีดวัคซีนในคนที่สัมผัสสัมผัสโรคและดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ขอชี้แจงว่าการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจะต้องถูกสุนัขหรือแมวกัดหรือโดนน้ำลายของสัตว์ผ่านบาดแผลบนผิวหนัง ผู้ที่ลูบหัวสุนัข แมว หรือถูกกัดแต่ไม่มีบาดแผล เบื้องต้นถือว่าไม่มีความเสี่ยง</p> <p>น.สพ.สาโรช จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายสุนัขจรจัดจากศูนย์รักษาสุนัขหัวหินอีก 100 ตัว ไปสถานพักพิงสุนัขจรจัดของกรมปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ หลังจากย้ายรอบแรกไปแล้ว 100 ตัว เนื่องจากมีจำนวนสุนัขเกินความสามารถในการดูแลของศูนย์รักษาสุนัขหัวหิน ไม่ได้ปล่อยให้สุนัขตายตามที่มีกระแสวิจารณ์ในโซเชียล ส่วนในพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน เจ้าหน้าที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว รอบจุดเกิดโรค และจุดเสี่ยงในรัศมี 5 กม.</p> <p>-นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หลังจาก จ.นครราชสีมา ประกาศพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด จำนวน 9 อำเภอ และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ที่ อ.เสิงสาง ผวจ.นครราชสีมาได้มอบนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ให้แก้ปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เสิงสาง มีการระดมเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวซึ่งมีอยู่กว่า 15,000 ตัวครบทั้งหมดแล้ว คาดว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ในเร็ว ๆ นี้</p> <p>-นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พะเยา กล่าวว่า ได้ร่วมกับ สสอ.ในพื้นที่ 9 อำเภอ และ อปท. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และประกาศให้พะเยาเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2563 พร้อมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ตามที่องค์การอนามัยโลกและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่ ม.ค.-10 มี.ค. พบประชาชนถูกสุนัขกัดข่วน มาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้ารวม 337 คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐออนไลน์ (18 มี.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว ปศุสัตว์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งมีควายตายด้วยอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากถูกสุนัขที่คาดว่า เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดขา จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าอาการแสดงออกคล้ายหลายโรค คือ โรคพิษสุนัขบ้า โรคเฮโมรายิก (คอบวม) โรคไขหลังแข็ง ได้ควบคุมดูแลฝังควายและโรยปูนขาวและยามาเชื้อเพื่อป้องกันควบคุมโรค พร้อมฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกหมู่บ้าน</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน (19 มี.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ภายหลังพบชายวัย 61 ปี หมู่ 1 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ทางปศุสัตว์จังหวัดได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว 30 วัน ในพื้นที่รัศมี 5 กม. นอกจากนี้ สสอ.หัวหินได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับคนที่มีประวัติสัมผัสโรคอย่างเร่งด่วน ขณะนี้ไม่พบการติดเชื้อเพิ่มทั้งในคนและในสัตว์</p>
<p>ไทยโพสต์ (19 มี.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นายอัมพล พัวพัฒนกุล ปศุสัตว์อำเภอนางรอง พร้อมเจ้าหน้าที่รพ.สต. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีควายเพศเมียอายุกว่า 10 ปี ใน ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ถูกสุนัขกัดเมื่อปลายเดือนก.พ.ที่ผ่านมา แล้วมีอาการคลุ้มคลั่ง หงุดหงิด ไล่ชีวิตเจ้าของและสัตว์เลี้ยงตัวอื่น พร้อมแนะนำชาวบ้านห้ามนำเนื้อวัว-ควายที่ป่วยตายผิดปกติไปบริโภคอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ แม้จะยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือไม่ แต่ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในรัศมี 1 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค</p>
<p>มติชน (19 มี.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว ที่ จ.เชียงราย ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.แม่ฟ้าหลวง 3 จุด อ.แม่สาย 1 จุด และ อ.แม่จัน 1 จุด และได้ประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง มีประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ จุดบริการ ที่ อปท.ต่างๆ เปิดให้บริการใกล้บ้าน</p>
<p>มติชน ข่าวสด แนวหน้า (17มี.ค.61)</p>	<p>-ด้าน น.สพ.นัทธิเวโรจน์ บุชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 22 จังหวัดพื้นที่สีแดง มีสุนัข-แมวมารวมกันกว่า 200,000 ตัว พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วในพื้นที่ 8 อำเภอ 14 ตำบล</p> <p>การป้องกันโรคในสัตว์</p>
<p>มติชน ข่าวสด แนวหน้า (17มี.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว น.สพ.อภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวเหลือ 24 จังหวัด และห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามประกาศเว้นแต่ได้รับอนุญาต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2653-4444 ต่อ 4181 ส่วนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมดนำเข้าจากยุโรปและอเมริกา ต้องผ่านการตรวจสอบจากอย. รวมถึงสธ.มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพวัคซีนในท้องตลาดสม่ำเสมอ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องมาตรฐานของวัคซีน กรณีที่มีการเรียกคืนวัคซีนที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้ว ยืนยันมาตรฐานของวัคซีนทั้งเรื่องคุณภาพหรือสเปกการฉีดเชื้อ รวมถึงหลังจากฉีดวัคซีนป้องกัน กรมา ได้สุ่มตรวจเลือดสุนัข แมว พบว่ามีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ</p> <p>สถานการณ์ในจังหวัดต่างๆ มีประชาชนนำสุนัขและแมวมามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อาทิ ชาวบ้านในพื้นที่ อ.บัวใหญ่ อ.เสีดา และ อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เนื่องจากพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่นอกจากนี้ มีจังหวัด นครพนม หนองคาย ประจวบคีรีขันธ์</p>
<p>เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา (17มี.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว ศ. สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า สาเหตุโรคพิษสุนัขบ้าระบาดที่นั่นจะเป็นไปได้เกิดจากช่องว่างของการฉีดวัคซีนที่ลดลง. ทักท้วง อปท.ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ช่วงปี 2558 ที่ใช้วัคซีนราว 10 ล้านโดส เหลือเพียง 5 ล้านโดส ในปี 2559 ในขณะที่สุนัขมีเพิ่มมากขึ้น และปี 2559 อย.ยังเรียกคืนวัคซีนถึง 3.5 ล้านโดส เนื่องจากตรวจพบไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เหลือวัคซีนใช้ได้เพียง 1.5 ล้านโดสเท่านั้น จึงทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันฝูงต่ำเกินไป ไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้ โดยทฤษฎีทางระบาดวิทยาระบุว่า สุนัขและแมวทั้งประเทศต้องมีภูมิคุ้มกันโรคมมากกว่าร้อยละ 70 จากทั้งหมด 10.3 ล้านตัว</p> <p>น.สพ.วีระ เทพสุเมธานนท์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒินายสัตวแพทย์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กล่าวว่า การหยุดยั้งให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปมักประสบความสำเร็จในประเทศที่เป็นเกาะ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ (19 มี.ค.61)</p> <p>มติชน บทนำ (19 ส.ค.61)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ บทบรรณาธิการ (19 มี.ค.61)</p> <p>คมชัดลึก คอลัมน์ รู้ลึกกับจู่ซ่า (19 มี.ค.61)</p>	<p>เช่นเดียวกับที่ไทยเคยผลักดันนโยบายร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานในเกาะภูเก็ตและเกาะสมุยจนประสบความสำเร็จ แต่การจะหยุดยั้งโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เกิดขึ้นอีก ต้องฉีดยัดวัคซีนป้องกันให้ได้อย่างละ 70 ของจำนวนสัตว์ที่เสี่ยงติดเชื้อ และต้องทำให้ได้ในระยะเวลา 1 เดือน</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ เปิดเผยกรณีประชาชนไม่เชื่อมั่นคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ว่า ปลัด สธ. ชี้แจงแล้วว่าเป็นวัคซีนเมื่อ 2-3 ปีก่อน โดยตั้งแต่ปี 2560-2561 เป็นวัคซีนนำเข้าใหม่ทั้งหมด ขอให้ประชาชนสบายใจได้ ขณะเดียวกัน ได้ประสานงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง อปท. โดยเฉพาะเทศบาลต่าง ๆ กทม. และเมืองพัทยา ให้ใช้งบของอปท.จัดซื้อวัคซีนฉีดกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ด้าน นสพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ย้ำเตือนให้เจ้าของนำสัตว์ไปฉีดยัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามพ.ร.บ.โรคระบาดพิษสุนัขบ้า มีโทษปรับ 200 บาทต่อตัว</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอว่า เนื่องจากมีการยืนยันข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกัน ระหว่างอปท.กับสธ. รวมถึงกรมปศุสัตว์ และยังมีเรื่องวัคซีนปลอม ทำให้ยังมีข้อสงสัยประเด็นการขาดช่วงในการให้วัคซีน ซึ่งรัฐบาล ก.มหาดไทย และก.เกษตรฯ ควรตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้เป็นบทเรียนในการบริหารงานราชการที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่เข้มงวด แต่ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบ ไม่ให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงต่อชีวิตของประชาชน และสังคมส่วนรวม</p> <p>-กล่าวถึงประเด็นวัคซีน ว่า ก.เกษตรฯ ควรเร่งทำความเข้าใจก่อนที่ความไม่เชื่อมั่นจะลุกลามบานปลาย นอกจากนี้ รัฐบาลควรจะพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ซึ่งควรจะต้องลงโทษหรือเพิ่มโทษผู้ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม</p> <p>-เสนอบทความว่า ในงานเสวนา “ฝ่าวิกฤติโรคพิษสุนัขบ้า” อ.ภาวรรณ หมอกยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนกลุ่มसानสายใยชีวิต SOS ที่ทำงานด้านปัญหาสัตว์จรจัด อธิบายว่า ต้นตอสำคัญของเรื่องนี้คือความไม่รู้ ส่วนภาครัฐที่ควรจะมีหน้าที่ให้ความรู้ ก็ไม่มีประสิทธิภาพพอ สำหรับประเด็นเซตซีโร่ หรือแนวทางกำจัดสัตว์จรจัด ที่มีหลายคนเสนอ และมีประเทศบางแห่งได้นำไปใช้ ปรากฏว่าไม่ลดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เพราะไม่มีมาตรการอื่นๆ มารองรับ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการแตกแยกของคนในสังคมอีกด้วย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (19 มี.ค.61)</p>	<p>เหมืองทองอัครา</p> <p>-เสนอบทความ ชาวบ้าน อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ซึ่งอาศัยอยู่รอบเหมืองทอง บ. อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จ.พิจิตร ยื่นขออพยพออกจากพื้นที่ หลังจากคณะวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ และ ดร.สิรินาฏ เลหาหะโรจนพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร และ Dr.Yuji Nitsuhata จาก the Research Institute for Geo-Resources and Environment (GREEN), the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) เผยแพร่รายงาน “การสำรวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) เหมืองทอง บ. อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จ.พิจิตร” พบว่า น้ำจากเหมืองทองน่าจะรั่วไหลจากบ่อเก็บกากแร่ลงสู่แปลงนาข้าวป่าบัวบริเวณน้ำผุด ช่วงตั้งแต่ปลายปี 2560 ที่ผ่านมา ขณะที่ ด้านผลกระทบต่อประชาชน ม.รังสิต ได้ตรวจโลหะหนักในร่างกายคนที่อยู่รอบเหมือง ปี 2558 (ช่วงส.ค.-พ.ย.) นำไปพิสูจน์ที่รพ.รามธิบดีและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบประชาชน 1,004 ราย มีค่าโลหะหนักในร่างกาย ทั้งแมงกานีสในเลือด สารหนูในปัสสาวะ ไทโอไซยาเนตในปัสสาวะ เกินค่ามาตรฐาน</p> <p>ด้าน บ. อัครา รีซอร์สเซส ชี้แจงว่า ตามเงื่อนไขการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) การตรวจสุขภาพประชาชน 226 คน ที่อาศัยในรัศมี 500 เมตร และ 5 กิโลเมตรรอบเหมือง ไม่พบสารไซยาไนด์ในเลือดเกินเกณฑ์</p>
<p>มติชน (18 มี.ค. 61)</p>	<p>ทุจริตกองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ให้สัมภาษณ์กรณีสธ.จะส่งข้อมูลนักเรียนพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ระหว่างปีการศึกษา 2555-2560 จำนวน 198 ราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คัดข่าวกรองคน (18 มี.ค. 61) โพสต์ทูเดย์ (18 มี.ค. 61)</p>	<p>ที่กองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิตค้างจ่าย ให้กับศธ.ถ้ามีการประสานมานั้น ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> -กล่าวถึงกรณีการโอนเงินกองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิต 88 ล้านบาท ว่าเป็นเรื่องใหญ่ กระทบหลายฝ่าย ขนาดสธ.ยังออกมาทวงเงินคืนให้นักเรียนพยาบาล 198 คน รวมกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนอีก - เสนอบทความว่า กองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิตจัดตั้งเมื่อปี 2543 เพื่อช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนหญิงที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเรียนต่อในมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นการรณรงค์ต่อต้านการล่อลวงเด็กหญิงไปประกอบอาชีพอันไม่พึงประสงค์ จนถึงปัจจุบันมีงบประมาณใช้ในโครงการ 600 ล้านบาท มีคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้งหมด 15 คน กลายเป็นที่สนใจของสังคม หลังตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี 2551-2561 พบข้าราชการหญิงระดับ 8 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.ศธ. ยักยอกเงินกองทุนถึง 88 ล้านบาท โดยมีการเปิดบัญชีในนามสถานศึกษา มีการอนุมัติจ่ายเงินให้วิทยาลัยบรมราชชนนีมากกว่า 1 แห่ง ด้วยหมายเลขบัญชีเดียวกัน และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์แห่งหนึ่ง มีชื่อเจ้าของบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้รับทุน วิธีการโง่มีการซ่อนบัญชีคนอื่นโดยอ้างชื่อสถานศึกษา ทำให้ไม่มีใครสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายในสุ่มตรวจและพบข้อสงสัยเรื่องชื่อเจ้าของบัญชีที่เป็นผู้ชาย ทั้งที่ทุนเสมอมา นี้ให้กับผู้หญิง
<p>ทีวีช่อง NBT (19 มี.ค.61)</p>	<p>ตรวจเยี่ยมหน่วยโรคติดต่ออันตราย</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมกรมควบคุมโรค พร้อมเยี่ยมชมหน่วยโรคติดต่ออันตราย ที่สถาบันบำราศนราดูร และกล่าวว่า งานระบาดวิทยาและการป้องกันโรคเป็นหัวใจของงานสาธารณสุขของประเทศ ได้ตั้งเป้าให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำ 1 ใน 3 ของเอเชีย ด้านการป้องกันควบคุมโรคในปี 2579 ซึ่งขณะนี้กรมฯ มีการพัฒนาระบบให้อยู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายและภัยสุขภาพ องค์การอนามัยโลกได้ประเมินสมรรถนะให้อยู่ในระดับดีมากทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
<p>สำนักข่าวไทย (19 มี.ค.61)</p>	<p>ลงนามพัฒนาข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย รมว.ศธ. และผู้ช่วย รมต.ประจำ วท. ลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลพันธุกรรมของประชาชนในกลุ่มตัวอย่าง 50,000 คน มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคในอนาคต โดยสามารถตรวจพันธุกรรมการแพ้หรือการดื้อยา ป้องกันโรคสตีเวินส์ จอห์นสัน ซินโดรม ที่ทำให้เกิดการแพ้อย่างรุนแรง ตาบอดหรือเสียชีวิต การรักษาโรคด้วยการไขและประยุกต์รหัสพันธุกรรม
<p>สวท. (19 มี.ค.61)</p>	<p>แนะหญิงตั้งครรถ์กินปลาไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำให้หญิงตั้งครรถ์ โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนก่อนคลอดและระยะให้นมบุตร รับประทานปลาทะเลของไทยรวมถึงปลาน้ำจืดบางชนิด เพราะมีคุณค่าทางโภชนาการและโอเมก้า 3 ในปริมาณที่สูง หาได้ง่ายและราคาไม่แพง
<p>ไทยรัฐ (19 มี.ค.61)</p>	<p>วิธีลดอาการเสียวฟัน</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า อาการเสียวฟันเกิดจากภาวะเหงือกร่นและเคลือบฟันสึกกร่อน มักพบในคนอายุระหว่าง 20-50 ปี พฤติกรรมที่ทำให้เกิดอาการเสียวฟัน เช่น ดื่มน้ำอัดลม รับประทานอาหารรสเปรี้ยว หรืออาหารแข็งและเหนียว แปรงฟันไม่ถูกวิธี แปรงฟันแรงเกินไป การป้องกันและลดอาการเสียวฟันมี 5 วิธี ได้แก่ 1.ใช้ยาสีฟันที่มีสารโปแตสเซียมไนเตรด หรือสตรอนเทียมอะซิเตตผสม 2.ใช้แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่มและแปรงฟันให้ถูกวิธี 3.อย่าเคี้ยวของแข็งเพราะอาจทำให้ฟันแตกกร้าวได้ 4.งดดื่มน้ำผลไม้

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รสเปรี้ยวและน้ำอืดลม หากบริโภคนานเกินไป อาจทำให้เกิดการละลายตัวของเคลือบฟัน และ 5.แปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟันหลังแปรงฟันทุกครั้ง</p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์ (17มี.ค.61)</p>	<p>อาหารไม่ผ่านมาตรฐาน</p> <p>-เสนอข่าว อย.เผยแพร่ประกาศผลตรวจคุณภาพอาหาร 2 ประเภท ฉบับแรก ผลการตรวจลูกชิ้น ลูกชิ้นไก่ผสมกุ้ง ตราเอเอ เลขที่ อย.10-1-16050-1-0006 ผู้จำหน่าย คือ หจก.แอ็ดวานซ์ ฟู้ด ผลิตโดยโรงงานลูกชิ้น ส.ว. พบสีอีริโทรซิน 19.8 มก./กก. และกรดเบนโซอิก มก./กก. ผิดประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องวัตถุเจือปนในอาหาร มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท พบสี Orang II ซึ่งเป็นสีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ส่วนฉบับที่ 2 ผลการตรวจน้ำปลาแต่งกลิ่นสังเคราะห์แมงดา ตราแม่ประนอม เลขที่ อย. 10-1-00728-1-0023 ควบคุมบริโภคก่อน MFD: 220517 BBE : 220518 ผลการตรวจสอบพบว่า มีปริมาณสารโอโอดีนเท่ากับ 0.82 มก./ลิตร (มาตรฐานไม่น้อยกว่า 2 มก./ลิตร และไม่เกิน 3 มก./ลิตร) เข้าข่ายอาหารปลอมตามมาตรา 27(5) ฝ่าฝืนมาตรา 25(2) โทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 พันบาท- 1 แสนบาท</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (19 มี.ค.61)</p>	<p>น้ำดื่มปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขานุการ อย. กล่าวถึงผลงานวิจัยของ Orb Media องค์กรสื่อไม่แสวงผลกำไรในสหรัฐ ที่ระบุว่าน้ำดื่มบรรจุขวดที่วางจำหน่ายใน 9 ประเทศ รวมถึงไทย มีการปนเปื้อนของอนุภาคพลาสติกขนาดเล็ก เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็ง ว่า ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าการปนเปื้อนดังกล่าวเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ และ WHO และ FDA ยังไม่ได้รับรองผลการศึกษานี้ สำหรับประเทศไทย น้ำดื่มบรรจุขวดยังคงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดย อย.กำหนดคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย ขวดน้ำดื่มที่ทำจากพลาสติก ต้องมีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอ้างอิงตามข้อเสนอแนะของ WHO สถานที่ผลิต ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) มีการควบคุมการผลิต ตั้งแต่การปรับคุณภาพน้ำเพื่อขจัดอันตรายและสิ่งแปลกปลอมต่างๆ จนทำให้น้ำมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงต้องมีการล้างภาชนะก่อนการบรรจุทุกครั้ง ส่วนข้อมูลจากองค์กรสื่อไม่แสวงผลกำไรของประเทศสหรัฐอเมริกา คงต้องรอการพิสูจน์จากนานาชาติ รวมถึง USFDA ซึ่งถ้ามีข้อมูลที่พิสูจน์ยืนยันได้และได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ ก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดใหม่ ยืนยัน อย.มีมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารที่จำหน่ายในประเทศ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเข้มงวด หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมลล์ 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือ สสจ.ทั่วประเทศ</p>
<p>มติชนออนไลน์ (17มี.ค.61)</p>	<p>โรคจิตเภท</p> <p>-เสนอข่าว กองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพจิต ว่า สติวิปลาส ภาษาชาวบ้าน เรียกว่า “บ้า” ภาษาทางกฎหมาย เรียกว่า “วิกลจริต” ส่วน ภาษาทางจิตเวช เรียกว่า “โรคจิต” คนบ้าหรือผู้ป่วยโรคจิต คือ ผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริง มีการรับรู้ที่แปลกไป เช่น หูแว่ว หลงผิด และยังมีอาการอื่นๆ เช่น พูดคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง โรคจิตมีหลายประเภท เช่น โรคจิตเภท โรคจิตเฉียบพลัน โรคจิตที่เกิดจากสารเสพติด และโรคจิตที่มีสาเหตุจากโรคทางสมองหรือโรคทางกายที่รบกวนการทำงานของสมอง เป็นต้น หากพบว่ามีอาการผิดปกติเข้าข่ายข้างต้น ให้รีบไปพบแพทย์หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p>
<p>คมชัดลึก(17มี.ค.61)</p>	<p>เสียชีวิตผู้ป่วยโรคจิตเภท</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีกรรขามีอาการทางจิต ฆ่าปาดคอและควักลูกตาสามีอายุ 82 ปี ที่ป่วยเป็นอัมพาต เสียชีวิต ที่ จ.เชียงใหม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ว่า ได้ส่งทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท จากรพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อดูแลจิตใจญาติในครอบครัวแล้ว ผู้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยและญาติจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.ต้องดูแลให้ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่อง อย่าลดยา หรือหยุดยาเองอย่างเด็ดขาด 2.ห้ามผู้ป่วยใช้สารเสพติดทุกชนิด เช่น เหล้า ยาบ้า ห้ามผู้ป่วยสูบบุหรี่ และ 3.ให้สังเกตอาการผิดปกติของผู้ป่วย หากยังไม่ดีขึ้นให้แจ้งสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 เพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาโดยเร็ว สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อคดีเช่นคดีนั้น กรมสุขภาพจิตได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดระบบดูแลระหว่างต้องโทษคุมขังในเรือนจำทุกแห่งโดยร่วมมือกับรพท./รพท.ที่มีจิตแพทย์และรพ.จิตเวช เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา เช่นเดียวกับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป นกกระทิ่งพื้นที่โทษและกลับไปอยู่ในชุมชน โดยมอบหมายให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กทม. เป็นหน่วยงานหลักพัฒนาระบบการดูแล ป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจชุมชน</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอชอบอก(17มี.ค. 61)</p>	<p>สรรพคุณไพล-ขมิ้นชัน</p> <p>-เสนอบทความ ญญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เกษัชกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ไพลและขมิ้นชันมีสารเคอร์คูมินอยด์ ช่วยรักษาแผล ต้านการอักเสบได้เหมือนกัน แต่ขมิ้นชันจะมีสารดังกล่าวมากกว่า หากเกิดแผลที่ปากแผลเปิดมีเลือดออก สามารถชับน้ำเลือดออกให้หมดแล้วใช้ขมิ้นชันทาโดยตรงที่แผล ส่วนไพลจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในเรื่องของการรักษาแผลฟกช้ำ บวม แดง ที่เกิดเฉียบพลัน เช่น ล้ม ขาแพลง ปัจจุบันมีการพัฒนาไพลเป็นยาหลายชนิด และถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น ลูกประคบ ครีม น้ำมันไพล ใช้ทา นวด แก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บวม ฟกช้ำ และยังผสมกับสมุนไพรตัวอื่นเป็นตำรับยากินแก้ปวดท้องประจำเดือน ข้อควรระวังคือ ไม่ควรกินไพลเดี่ยว ๆ เพราะเคยมีการศึกษาในหนูทดลองพบว่า ทำให้ตับวาย</p>
<p>ไทยโพสต์ (19 มี.ค.61)</p>	<p>นวดไทยรักษาโรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมรพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า และวิจัยพบ นวดแผนไทยรักษาโรคซึมเศร้าได้ผล โดยเฉพาะในผู้ป่วยระดับยังไม่รุนแรงสามารถทำให้หายขาด ด้วยการใช้ท่าพระศรีนวดแผนไทย ที่รพ.คิดค้นตามหลักวิชาการ มี 7 ขั้นตอน 1.นวดพื้นฐานที่บ่า หลัง หัวไหล่ 2.นวดพื้นฐานที่โค้งส่วนคอ นวดศีรษะด้านหลัง และที่จุดจ่อมประสาท 3.นวดที่ศีรษะด้านหน้า ร่องริมฝีปากบน 4.นวดศีรษะ 5.นวดขาและเปิดประตูลมโดยใช้น้ำมัน 6.การนวดหลังโดยใช้น้ำมัน และ 7.นวดพื้นฐานที่แขนทั้งด้านในและด้านนอก และนวดมือโดยใช้น้ำมัน นวดครั้งละ 60 นาที ทุก 2-4 วัน ติดต่อกัน 5 ครั้ง พบว่า ผู้ป่วยรู้สึกสดชื่นขึ้น กระปรี้กระเปร่า จิตใจเบิกบาน ผ่อนคลาย ตัวโล่งเบา กินข้าวได้มากขึ้น นอนหลับดีขึ้น ความรู้สึกไม่ดีกับตนเองลดลง ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ โดยรพ.พระศรีมหาโพธิ์มีแผนจัดทำหลักสูตรอบรมพระศรีนวดแผนไทยเพื่อบำบัดรักษาโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์แผนไทยที่อยู่ในรพ.สต. และสาธิตการนวดผ่าน YouTube เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในพื้นที่ต่างๆ ที่มีอาการระดับเล็กน้อย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารักษาพยาบาล</p>
<p>สยามรัฐ (19 มี.ค.61)</p>	<p>สัญญาณเดือนสมองเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า จากการศึกษาทางระบาดวิทยา พบผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ใน 100 คนมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม 5 คน และอายุมากขึ้นอัตราโรคจะเพิ่มขึ้น ถ้าอายุยืนถึง 80 ปี จะพบโรคสมองเสื่อมได้ถึงร้อยละ 20 หรือ 1 ใน 5 คน</p> <p>ด้าน นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ ระบุ 10 สัญญาณเตือนความเสี่ยงสมองเสื่อม 1.เสียความจำระยะสั้น 2.ทำกิจกรรมที่เคยทำประจำไม่ได้ 3.มีปัญหาในการใช้ภาษา 4.สับสนเวลา สถานที่ ทิศ มักรหลงทางกลับบ้านไม่ถูก 5.ดุลยพินิจบกพร่อง 6.สติปัญญาด้อยลง คิด-ทำเรื่องซับซ้อนไม่ได้ 7.วางของผิดที่ผิดทาง 8.อารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็ว 9.บุคลิกภาพ-พฤติกรรมเปลี่ยน 10.ขาดความคิดริเริ่ม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สร้างสรรค์ วิธีป้องกัน คือ ไม่สูบบุหรี่-ดื่มแอลกอฮอล์ เลี่ยงคาเฟอีน กินอาหารมีประโยชน์ ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง พักผ่อนเพียงพอ คุมน้ำหนัก พบปะพูดคุยบ่อยๆ ตรวจสอบสุขภาพทุกปี และฝึกสมอง</p>
<p>เดลินิวส์ (19 มี.ค.61)</p>	<p>คลินิกหมอครอบครัว กทม.</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าการพัฒนากระบวนการแพทย์ปฐมภูมิใน 4 พื้นที่นำร่อง คือ เขตจอมทอง เขตบางกอกน้อย เขตดอนเมือง และเขตลาดพร้าว ในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. คลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรม ร้านขายยาคุณภาพ และรพ.ส่งต่อ ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยทีมสหวิชาชีพ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม พบอุปสรรคการดำเนินงาน เช่น ระบบงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแตกต่างกัน หน่วยบริการปฐมภูมิไม่เพียงพอ หน่วยบริการรับ-ส่งต่อระดับทุติยภูมิไม่เพียงพอ และยังพบปัญหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบไม่เพียงพอ กทม.เตรียมแก้ปัญหา โดยการเพิ่มหน่วยบริการปฐมภูมิจากภาคเอกชน เพิ่มรพ.รับ-ส่งต่อในระดับทุติยภูมิ ปรับปรุงอัตราค่าจ้างด้านสาธารณสุขของศูนย์บริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามข้อกำหนดรูปแบบคลินิกหมอครอบครัวของสธ. และมีโครงการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสังกัดกทม. ปีงบประมาณ 2560-2569</p>
<p>ไทยรัฐ เดอะเนชั่น บางกอกโพสต์ (17มี.ค.61)</p>	<p>สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย นพ.สมาน พูตระกูล ผอ.สำนักโรคเอดส์ฯ นพ.วงวัฒน์ ลีลักษณ์ รองผอ.สำนักอนามัย กทม. น.ส.พรนุช สถาผลสวัสดิ์ ผู้จัดการโครงการไลฟ์แคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ Love care YM2M Young Men's Health Station สถานีสุขภาพวัยรุ่นชายผ่านคลินิกออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อให้การปรึกษาเรื่องเพศเรียลไทม์แก่วัยรุ่นชาย ซึ่งรวมถึงกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง พร้อมจัดบริการส่งต่อไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการตรวจรักษาที่จำเป็นและปลอดภัย</p>
<p>ข่าวสด (18 มี.ค. 61)</p>	<p>ค่าชดเชยทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีที่ระบุว่า หากแพทย์ให้การรักษาไม่เป็นไปตามแนวทางระบุไว้ จะทำให้หน่วยบริการเบิกชดเชยไม่ได้หรือถูกเรียกคืนเงินคืน ว่า กรณีดังกล่าวเป็นกระบวนการตรวจสอบเบิกจ่ายค่าชดเชยทางการแพทย์ที่ทั้ง 3 กองทุนสุขภาพดำเนินการเหมือนกัน โดยใช้เกณฑ์จากราชวิทยาลัยการแพทย์สาขาต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จากรายงานสรุปผลการตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2558-2560 พบเอกสารผิดพลาดต้องเรียกคืนร้อยละ 21.43 คิดเป็นเงินประมาณ 772 ล้านบาท และมีการจ่ายชดเชยให้หน่วยบริการเพิ่มเติมจากการใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน รวมในช่วง 3 ปี 217.68 ล้านบาท ส่วนสาเหตุการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ได้แก่ การบันทึกผิด การใส่รหัสผิด และการสรุปผิด เป็นต้น ทั้งนี้ เงินที่ถูกเรียกคืนจะส่งกลับไปเป็นงบประมาณของเขตพื้นที่หน่วยบริการที่ถูกเรียกคืน แต่เขตพื้นที่จึงยังได้รับงบประมาณเท่าเดิม ไม่ได้เรียกเก็บไว้ที่ส่วนกลางตามที่ถูกกล่าวหา และ สปสช. ยังไม่เคยเรียกค่าปรับจากหน่วยบริการที่ทำเบิกจ่ายชดเชยไม่ถูกต้องแต่อย่างใด</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ มติชน (18 มี.ค. 61)</p>	<p>ป้ายโฆษณาเหล้า</p> <p>-เสนอข่าว นายคาร์ณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวขอขอบคุณ รมว.สธ.และสื่อมวลชนที่ติดตามกระตุ้นเรื่องป้ายโฆษณาที่ผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ซึ่งพบเป็นจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพฯ และหากปลดป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนตึกอิตาเลียน-ไทยแล้ว ต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับความผิดที่สำเร็จแล้ว และเอาผิดไปถึงเจ้าของตราผลิตภัณฑ์และเจ้าของตึก รวมถึงป้ายที่ให้ติดตั้ง เพราะทำผิดกฎหมายชัดเจน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด (18 มี.ค. 61)</p>	<p>ลัทธิแพทย์เจ้าหน้าทีใน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ปัญญา วิเศษพานิชกิจ ผกก.สภ.สามโคก จ.ปทุมธานี กล่าวถึงกรณีชายคนร้ายสวมชุดคล้ายตำรวจ ซี่รถเข้าไปจอดในรพ.สามโคก เดินเข้าไปขโมยโน้ตบุ๊ก ไอแพด และโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารในห้องทำงาน ตำรวจได้ตรวจที่เกิดเหตุและเก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพื่อล่าตัวคนร้ายแล้ว ส่วนที่ รพ.คลองหลวง มีคนร้าย 2 คนแต่งกายคล้ายตำรวจ เข้าไปลักทรัพย์ในบ้านพักพยาบาลด้านหลัง รพ. ขโมยบัตรเครดิตและรถปิคอัพ คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นรายเดียวกัน ส่วนชุดตำรวจที่คนร้ายใช้อาจเป็นชุดที่ซื้อมาหรืออาจขโมยมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ</p>
<p>เว็บไซต์ pptv (18 มี.ค. 61)</p>	<p>รพ.อ่างทองชี้แจงเรื่องร้องเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงษ์นรินทร์ ชาตธีรังสรรค์ ผอ.รพ.อ่างทอง ชี้แจงกรณีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนถูกนำตัวส่งรพ.อ่างทอง ซึ่งทางญาติระบุว่าต้องรอรับการรักษานานกว่า 4 ชั่วโมง ก่อนจะส่งต่อไปรพ.พระนครศรีอยุธยา ทำให้อาการทรุดหนักและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ยืนยันเจ้าหน้าที่ทำตามลำดับขั้นตอนและมีญาติพูดคุยกันตลอดเวลา ไม่ได้ปล่อยให้รอจนอาการหนักแล้วเสียชีวิต แต่เบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินทำหนังสือรายงานข้อเท็จจริงแล้ว</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (18 มี.ค. 61)</p>	<p>ตัดสิทธิ์โรงงานนมผิดเกณฑ์</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ลงโทษตัดสิทธิ์-ลดสิทธิ์ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์คุณภาพน้ำนมดิบของมิลค์ จำนวน 20 ราย ส่วนกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ร้อยละ 25 ที่ทั้งกรมอนามัยและออย. ไม่พอใจ ได้แก่ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี สหกรณ์โคนมชะอำ ห้วยทราย และ สหกรณ์โคนมพัทลุง เนื่องจากฝ่าฝืนจำหน่ายนมพลูออไรด์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งที่มีระเบียบให้จำหน่ายได้เฉพาะพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น เพราะถ้าเด็กรับพลูออไรด์มากเกินไปจะส่งผลทำให้มีปัญหาฟันตกกระ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch